

ประจำวัน 5-11 พฤศจิกายน 2557

### 'ฮ่องกง'บุกอีสานจอง'หอมมะลิ'

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ว่า มีโอกาสส่งออกได้เกินกว่า 9 แสนตันต่อเดือน โดยในส่วนของตลาดแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดของข้าวไทยยังมีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่ง และข้าวขาวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ส่งออกอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวใหม่ชนิดข้าวขาว 25% ที่กรมการค้าต่างประเทศได้ชนะประมูลขายให้ฟิลิปปินส์จำนวน 3 แสนตัน (ให้เอกชนเป็นคนส่งมอบจากรัฐบาลไม่มีข้าวใหม่ส่งมอบ มีแต่ข้าวเก่าในสต็อก) และส่งมอบข้าวขาว 5 และ 15% ให้กับอินโดนีเซียปริมาณ 1.75 แสนตัน นอกจากนี้อยู่ระหว่างส่งมอบข้าวที่ซื้อแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีกับคอพโก้คอร์ปอเรชั่น รัฐวิสาหกิจของจีนในแสนตันล็อตที่ 2 จากที่เซ็นสัญญาไปแล้ว 3 แสนตัน (จากข้อตกลง 1 ล้านตันใน 1 ปี เซ็นสัญญาเป็นล็อตๆ ไป)

"ทุกล็อตที่กล่าวมายังติดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ชนลินค้ำขาดแคลน แรงงานโหดของจีนเรือใหญ่ก็ขาดแคลน และจากที่ยังมีฝนตกในช่วงนี้ส่งผลให้การส่งมอบมีความล่าช้า ทำให้ผู้ส่งออกมีข้าวเต็มโกดัง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ซื้อข้าวจากโรงสีเพิ่ม และส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกของชาวนายังไม่ดีเท่าที่ควร"

ขณะที่ในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้ไทยยังมีความหวังส่งออกข้าวเพิ่มจากที่คาดว่าฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าวอีกประมาณ 5 แสนตันในเร็วๆ นี้ รวมถึงอินโดนีเซียที่รอดูจังหวะราคาข้าวฤดูการผลิตใหม่ของไทยเพื่อสั่งซื้อเพิ่ม ขณะเดียวกันในกลางเดือนนี้ตัวแทนจาก 3 สมาคมค้าข้าวของฮ่องกงจำนวน 40 คน จะเดินทางมาสำรวจข้อมูลผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)ของไทย รวมถึงจะพบปะหารือกับผู้บริหารของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเข้าพบผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ คาดในการมาราครั้งนี้บางรายจะมีการเจรจาเพื่อขอซื้อข้าวจากโรงสีของไทยโดยตรง และบางส่วนสั่งซื้อผ่านผู้ส่งออกไทย จากแนวโน้มในทุกตลาดที่กล่าวมาเชื่อว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 10-11 ล้านตัน ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมอยู่ระหว่างเจรจายาวข้าวให้จีนเพิ่มอีก 1.7 ล้านตันซึ่งยังไม่เป็นที่เปิดเผยในรายละเอียด มองว่าคงเป็นค้าขายต่างตอบแทน เช่นจีนซื้อข้าว ยางพารา น้ำตาล หรือผลไม้ แลกกับไทยซื้อรถไฟจีน เป็นต้น

"ราคาข้าวขาวของไทยขณะนี้แข่งขันได้ โดยข้าวขาว 5% ที่เป็นข้าวใหม่ราคาเอฟโอบี(ราคา ณ ด่านศุลกากรส่งออก)เฉลี่ยที่ 420-430 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามเฉลี่ยที่ 430-435 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ของอินเดียเฉลี่ย 415-420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวหนึ่งของไทยช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ส่งออกขยายตัวเกือบ 120% คาดปีนี้ส่งออกได้ 3.-3.5 ล้านตัน (ปี 2556 ไทยส่งออกข้าวหนึ่ง 1.6 ล้านตัน)ราคาข้าวหนึ่งไทยขณะนี้เฉลี่ย 420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน อินเดียคู่แข่งสำคัญเฉลี่ย 410-415 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งหากราคาห่างกันแค่ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯลูกค้าเลือกที่จะซื้อข้าวไทยเพราะชื่อเสียงคุณภาพดีกว่า"

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าปีนี้ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน หากไม่ติดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบตัวเลขอาจได้ถึง 11 ล้านตัน จากช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้กรมการค้าต่างประเทศรายงานไทยส่งออกข้าวแล้ว 8.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 4.93 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 70.1% โดยมีมูลค่าการส่งออก 4.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึ้น 20.6% หรือในรูปเงินบาท 1.30 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.5% ส่วนในปีหน้าหากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่นภัยแล้ง เชื่อว่าหลายตลาดมีโอกาสนำเข้าข้าวไทยเพิ่ม เช่นจีนที่ปกติจะสต็อกข้าวประมาณ 40 ล้านตัน ซึ่งสามารถบริโภคได้ 1-2 เดือน แต่หากสต็อกลดลงต่ำกว่า 40 ล้านตัน ต้องนำเข้าเพื่อเก็บสำรองเพิ่ม

"จีนมีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน บริโภคข้าววันละ 2 แสนตัน หากซื้อข้าวไทยเพิ่ม 1 ล้านตันกิน 4 วันก็หมด และราคาข้าวโลกก็จะขยับขึ้น แต่ปัจจุบันปริมาณข้าวทั้งในและต่างประเทศมีมาก ราคาจึงไม่ค่อยขยับขึ้น"

ส่วนกรณีที่ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) เสนอให้ลดการขาดทุนจากปัญหาข้าวเสื่อมคุณภาพ(จากผลการตรวจสอบข้าวทั่วประเทศล่าสุดพบข้าวเสื่อมคุณภาพกว่า 80% จากจำนวนข้าวในสต็อกรัฐบาล 17.4 ล้านตัน) ด้วยการบริจาคข้าวในสต็อก 30-50% ให้กับโครงการอาหารโลก(World Food Program : WFP) เรื่องนี้ในทางทฤษฎีการลดชีพพลายเพื่อให้มีผลดันราคาข้าวขยับถือว่าถูกต้อง แต่ในทางปฏิบัติข้าวเก่าที่เสื่อมคุณภาพหรือต่ำกว่ามาตรฐานเหล่านี้ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพและขายได้ เช่นตลาดแอฟริกันียอมรับบริโภคข้าวเก่านำเข้าปีละ 2-3 ล้านตัน สามารถนำไปแปรรูปเป็นแป้งหรือเส้นหมี่ได้ ส่วนที่เป็นข้าวหัก ปลายข้าวก็ยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือทำเอทานอลได้ ดังนั้นการขายในราคาถูกมองว่ายิ่งดีกว่าเอาไปแจกฟรี เพราะไทยไม่ใช่ประเทศร่ำรวย

เรื่องนี้ดร.นิพนธ์ ชี้แจงว่า การบริจาคข้าวในสต็อก 30-50% ให้กับโครงการอาหารโลกเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนที่ไม่มีอาหารรับประทาน เป้าหมายเพื่อขจัดข้าวเสื่อมในสต็อกไม่ให้เป็นการงบประมาณของรัฐบาลในการดูแลและลดภาระการขาดทุน ซึ่งหากข้าวจำนวน 17.4 ล้านตันยังไม่สามารถระบายออกไปได้หมดใน 10 ปี คาดภาระการขาดทุนทางบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวจะตกเกือบ 1 ล้านล้านบาท จากข้าวที่ซื้อมาราคาสูงกว่าราคาตลาดเสื่อมสภาพและต้องขายในราคาถูก รวมถึงมีภาระค่าเช่าคลังเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

"ถ้าไม่บริจาคโครงการอาหารโลกช่วยบอกผมที่ว่า จะบริหารจัดการสต็อกข้าวจำนวนนี้อย่างไร เพราะแต่ละปีมีค่าเก็บรักษา ค่าเสื่อมคุณภาพและมีรายจ่ายที่รัฐบาลต้องแบกรับเป็นปัญหาต่อผู้เสียภาษีประการที่ 1 ประการที่ 2 ถ้าเราขายในตลาดวันนี้ในราคาถูกๆ ชาวนาก็จะเดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เรื่องนี้เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น"

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ข้อเสนอให้บริจาคข้าว 30-50% จากปริมาณในสต็อกให้กับโครงการอาหารโลกที่อาจได้เพียงค่าขอบคุณถือเป็นข้อเสนอแบบร้อนแรงเพื่อลดปริมาณสต็อก และดันราคาข้าวเปลือกในประเทศให้ขยับขึ้น ส่วนตัวเห็นด้วยส่วนหนึ่ง กับข้อเสนอ และอาจพิจารณาเพิ่มในหลายแนวทาง เพราะถ้าไม่บริจาคก็ไม่รู้ว่าข้าวจำนวนนี้จะขายหมดเมื่อใด ขณะที่หากเก็บไว้นานของก็จะยิ่งเสื่อมสภาพเป็นภาระของรัฐบาล อีกด้านหนึ่งเห็นว่าช่วงนี้หากมีช่องทางระบายข้าวออกมาได้ก็ควรระบาย แม้จะขายได้ในราคาต่ำ ซึ่งต้องดูจังหวะให้ดี เพราะจะไปมีผลต่อราคาข้าวเปลือกนาปีในฤดูการผลิตใหม่ (นาปี 2557/58) ที่กำลังทยอยออกมา

สอดคล้องกับนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ที่เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลจากชาวนาในภาคอีสานที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิว่าสามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาเพียง 1.2-1.3 หมื่นบาทต่อตันเท่านั้น ส่วนข้าวเปลือกเจ้าทั่วประเทศเฉลี่ยที่ 6-7 พันบาทต่อตัน เนื่องจากยังมีฝนตก ข้าวมีความชื้นต้องถูกหักจุดละ 100 บาท ถ้ามียกไร่น้อย บางรายขาดทุน ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูง ล่าสุดรัฐบาลจ่ายเงินช่วย 1 พันบาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ บางส่วนก็ยังไม่ได้รับจากความผิดพลาดในการขึ้นทะเบียน เรื่องการช่วยเหลือชาวนานี้อยากให้รัฐบาลมีวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จากที่ผ่านมาในทุกรัฐบาลเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าทั้งสิ้น

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

## ชาวนาจีพาลีขี้ดูแลราคาข้าว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผย ว่า ตนอยากให้รัฐเข้มงวดมาตรการข้าวเพื่อดูแลราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิลูอยู่ที่ 1.2-1.3 หมื่นต่อตันจากเป้าหมาย 1.5 หมื่นต่อตัน

"ถ้าผู้ส่งออกไปกดราคาโรงสีก็ส่งผลกระทบต่อชาวนากระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้ามาดูแล และทำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลง ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าวทุกภาคส่วน ที่ผ่านมาเห็นว่าจะมีแค่ผู้ส่งออกเท่านั้น ที่ได้รับความเอาใจใส่ดูแล แต่โรงสีกับชาวนา รัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญ"

รายงานข่าวกระทรวงพาณิชย์ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผนผลักดันราคาข้าวเปลือกภายในให้ปรับตัวสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะเร่งรัดการส่งออกข้าว เพื่อระบายผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด มีเป้าหมายผลักดันส่งออกให้ได้ประมาณ 3 ล้านตัน ทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และปลายข้าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนต.ค.นี้ เป็นต้นไป เชื่อว่าจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

เป้าหมายการผลักดันส่งออก 3 ล้านตัน แยกเป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และปลายข้าว ไปยังตลาดแอฟริกา และตะวันออกกลางเป้า 2 ล้านตัน ตลาดจีน จะเน้นข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ตั้งเป้า 3 แสนตัน ฮองกงและสิงคโปร์ 2 แสนตัน ส่วนที่เหลือจะเน้นตลาดอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ตั้งเป้า 7 แสนตัน มีทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว

ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันส่งออกได้ตามเป้า บวกกับมาตรการดึงราคาข้าวที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 3% ในการเก็บสต็อกข้าว 6 ล้านตัน การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของกระทรวงพาณิชย์ใน 56 จังหวัด จำนวน 240 ครั้ง และการให้สินเชื่อเพื่อเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง จะช่วยให้ราคาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยข้าวเปลือกเจ้า 5% จะอยู่ที่ตันละ 8,500 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 13,000 บาท

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **โรงสีโยนบาปผู้ส่งออก กดราคารับซื้อข้าวหอม**

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงสีได้ร้องเรียนมายังกระทรวงพาณิชย์ว่าผู้ส่งออกข้าวได้กดราคารับซื้อข้าวหอมมะลิจากโรงสี ซึ่งเป็นราคาส่งมอบกลางเดือน ธ.ค. ในราคาตันละ 2.4 หมื่นบาท หรือกิโลกรัมละ 24 บาท ทำให้โรงสีต้องไปรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาในราคาตันละ 1.3 หมื่นบาท หรือกิโลกรัมละ 13 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสมาคมให้เสนอซื้อข้าวสารหอมมะลิจากทางโรงสีในราคาตันละ 2.9 หมื่นบาท หรือกิโลกรัมละ 29 บาท เพื่อให้โรงสีซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูกาลใหม่ 2557/2558 จากชาวนาในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 1.5 หมื่นบาท หรือกิโลกรัมละ 15-16 บาท ตามแนวทางที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือกับทางผู้ส่งออกและโรงสีไว้

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการโรงสี เปิดเผยว่า ราคาที่ผู้ส่งออกรับซื้อข้าวสารหอมมะลิลูกอยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท/ตันนั้น ทอนออกมาเป็นราคาเอฟโอบีอยู่ที่ 724 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิในตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 915 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งผู้ส่งออกยังมีกำไรส่วนต่างตรงนี้เกือบ 200 เหรียญสหรัฐ/ตัน ก็น่าจะมาช่วยรับซื้อข้าวในราคาที่กำหนด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เร็วๆ นี้ บริษัท คอฟโก้ รัฐวิสาหกิจของจีนจะมาไทย เพื่อพบกรรมการค้าต่างประเทศและสมาคมฯ หากมาตรฐานข้าวในการส่งมอบจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหา

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

### **รัฐเผชิญ"ฝันร้าย"ราคาข้าวดีดเหว ผู้ส่งออกผิดหวังพาณิชย์ไม่ยอมแทรกแซงตลาด**

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ประชุมร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือถึงมาตรการยกระดับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปี ปีการผลิต 2557/2558 ซึ่งกำลังมีปัญหาหาค่าตกต่ำเหลือตันละ 11,000-12,000 บาท จากราคาเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ได้ตันละ 16,000 บาท

ที่ประชุมกระทรวงขอความร่วมมือให้ผู้ส่งออกข้าวเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวจากโรงสี โดยรัฐบาลจะสนับสนุนจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% เช่นเดียวกันกับโรงสี แต่ไม่ยอมรับข้อเสนอผู้ส่งออกที่เสนอแนวทางเพิ่มเติมอีก 2 ด้าน คือ การขอให้ผู้ส่งออกจับคู่ซื้อข้าวหอมมะลิจากโรงสี ในราคาที่คำนวณออกมาแล้วเท่ากับข้าวเปลือกตันละ

16,000 บาท แต่มีเงื่อนไขให้รัฐบาลมาชดเชยหากราคาตกต่ำ และที่เสนอให้ขอรัฐบาลตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือก แล้วนำไปกระจายเก็บในโกดังของผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการข้าวถุง เพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกสู่ตลาด

"กรมปฏิเสธรอเงินไซท์ผู้ส่งออกขอเพราะเกรงว่าจะตอบสังคมไม่ได้ และอาจจะมีปัญหาเรื่องเงิน แต่หากไม่มีมาตรการเสริม เชื่อว่าคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำได้"

แผนผลักดันการส่งออกข้าวปี 2558 มีความเป็นไปได้ที่จะส่งออกข้าวได้ 10-11 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีนี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11 ล้านตันเศษ เพราะปีหน้ารัฐบาลคงยังมีการระบายข้าวออกมาต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนสุดท้าย คงไม่มีคำสั่งซื้อปริมาณมากเข้ามาเพิ่ม เพราะตลาดฟิลิปปินส์เลื่อนแผนประมูลข้าว 5 แสนตันไปเป็นปี 2558 โดยในปีนี้รัฐบาลขายจีทูจีไปแล้ว 7 แสนตันให้กับฟิลิปปินส์ 3 แสนตัน อินโดนีเซีย 2 แสนตัน และส่งมอบคอปโก้รัฐวิสาหกิจจีน 2 แสนตัน ส่วนการเจรจาขยายผลการขายข้าวให้คอปโก้โดยพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังไม่ได้ออกสรุป

"ตลาดส่งออกข้าว 3 เดือนหลังไม่มีออร์เดอร์ใหญ่แล้วจะมีผู้นำเข้าฮองกงมา 17 พ.ย. นี้อาจมีคุยกันเรื่อง Quota Premium ซึ่งเป็นเรื่องเก่า ส่วนอิหร่านยังต้องใช้เวลา และน่าเสียดายตลาดอิรักที่ต้องหันหน้าไปซื้อข้าวจากสหรัฐไม่กลับมาหาไทย ส่วนตลาดแอฟริกายังมีปัญหาเรื่องการระบาดของเชื้ออีโบล่าในบางประเทศ นอกจากนี้คู่แข่งอินเดียจะเริ่มเกี่ยวข้าวในเดือนหน้า ซึ่งอาจจะทำให้ราคาตลาดลดลงจากปัจจุบันอินเดียขายข้าวชาวดัตช์ละ 390-395 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าไทยขายดัตช์ละ 400 เหรียญสหรัฐ"

นายจักรินทร์ โกมลศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยในตลาดแอฟริกาในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัว 20% ส่วนการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2557 ขยายตัวถึง 21% โดยตลาดหลักทวีปแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เบนิน เซเนกัล และแอฟริกาใต้ จากการที่ไทยไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าว ราคาจึงไม่แพง ผู้นำเข้าหันมานำเข้าข้าวจากไทยจากก่อนหน้านี้ที่นำเข้าข้าวจากเวียดนาม อินเดีย และชิลีมากกว่า

"ปัญหาอีโบล่าระบาดไม่น่าห่วง ไม่ได้เกิดขึ้นทุกประเทศในทวีป ทาง สคร. จะอำนวยความสะดวกประสานผู้นำเข้าข้าวกว่า 30 ราย ให้กับผู้ส่งออกไทยได้แต่ตลาดนี้อาจมีอุปสรรคจากไนจีเรียปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าว ประมาณ 200% เร็วๆ นี้"

นายสรารุจ จันท์ชวาล ผู้อำนวยการ สคร. กรุงเทพมหานคร ประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านผลิตข้าวได้ปีละ 2 ล้านตัน แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ จึงต้องนำเข้าข้าวอีกปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากอินเดีย อย่างไรก็ตาม ในปลายปีนี้ สคร. จะนำคณะมาไทย เพื่อทำความเข้าใจมาตรฐานการนำเข้าข้าวฉบับใหม่

นางกัลยาณี ศิริกุล ผู้อำนวยการ สคร. กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2557 ไทยสามารถส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 30,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีการส่งออกไม่ถึง 10,000 ตันส่วนใหญ่ข้าวชาวมัดยิวเป็นที่นิยมในตลาดนี้ โดยในปีหน้าทาง สคร. ร่วมกับผู้ส่งออกข้าวจัดกิจกรรมกระตุ้นการนำเข้าเพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทยได้ในปีหน้า

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการ สคร. ฮองกง ประเทศจีน กล่าวว่า สคร. จะนำคณะผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิฮองกง 40 รายมาพบสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี และมีแผนจะเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลีสาคัญ เพื่อให้ผู้นำเข้าเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น โดยคาดว่าจะช่วยดึงส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิในตลาดฮองกงเพิ่มขึ้นจาก 56% เป็น 60% ได้ในปี 2558 นอกจากนี้จะขยายตลาดข้าวหอมมะลินิวยอร์กที่ไทยมีศักยภาพการผลิตด้วย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า เสนอผลการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 3 ให้เอกชน 18 ราย อาทิ บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์, สยามอินดิก้า, อีสเทิร์นไรซ์, รวมชัย มัลติเทรต, นครหลวงค้าข้าว, โรงสีข้าวรวมชัยสังขละ, นำแสงค้าข้าว, มหาทรัพย์ ฟีด, ดำรงพืชผล, ข้าว ซี.พี., สุวิทย์ ไรซ์มิลล์, โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ เป็นต้น ปริมาณ 203,000 ตัน มูลค่า 1,930 ล้านบาท ให้ นบข.อนุมัติสัปดาห์นี้

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## ขบวนการอุบลฯ ครัวราคาข้าวเปลือกทรุด ล้นปีหน้าลดพื้นที่ปลูก

นายแดง มนเทียนอาสน์ ขาวนาบ้านก่อ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกขณะนี้ตกต่ำกว่าทุกปี โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 10,500-13,000 บาท ตามเปอร์เซ็นต์ความชื้นเฉลี่ย 20-28% หากต้องการขายให้ได้ราคาต้องตากข้าว 4-5 วัน เพราะราคาข้าวเปลือกขณะนี้ขาลงไม่เหลือกำไร เนื่องจากต้นทุนปีนี้สูงขึ้น ทั้งปุ๋ย ค่าแรง หากขบวนการจะอยู่ได้ข้าวเปลือกหอมมะลิต้องได้ราคาเฉลี่ยตันละ 15,000 บาท

“หากการรับซื้อข้าวเปลือกยังตกต่ำต่อไป ฤดูกาลปีคงต้องลดพื้นที่ปลูกข้าว โดยจะเหลือไว้กินในครัวเรือนไม่หวังนำไปขาย เพราะทำมากเท่าใดก็ยิ่งขาดทุนมาก”

ขณะที่นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมผู้ประกอบการโรงสีข้าวกว่า 30 แห่ง เพราะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ขาวนาจะนำผลผลิตออกมาจำหน่ายจำนวนมาก ทำให้การรับซื้อข้าวเปลือกผันผวน คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้จังหวัดเข้มงวดกำกับดูแลการซื้อขายข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิด ให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และผู้ค้าข้าวในจังหวัดกำหนดราคาข้าวเปลือกไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับ จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปีผลิต 2557/2558 จำนวน 4,197,215 ไร่ แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 3,010,445 ไร่ ข้าวเหนียว 1,187,215 ไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 1,855,756 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 1,284,986 ตัน ข้าวเหนียว 570,770 ตัน และมีเกษตรกรลงทะเบียนรับเงินชดเชยการผลิตไร่ละ 1,000 บาท จำนวน 220,000 ราย

นายบุญเฮียง รุ่งรักษานนท์ ผู้ประกอบการโรงสีข้าวจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงปัญหาที่ทำให้ข้าวราคาตกลงว่า ประการแรกยังไม่มีคำสั่งซื้อข้าวมาจากประเทศจีน ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย ทำให้กลุ่มผู้ส่งออกข้าวไทยไม่มีตลาดระบายข้าวมากนัก ประกอบกับขบวนการรับซื้อเกี่ยวผลผลิตพร้อมกัน ทำให้ข้าวเปลือกจำนวนมากออกสู่ตลาดพร้อมๆ กัน จึงกดราคาต่ำลง ขณะที่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวรายหนึ่งระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกตกมากเพราะโรงสีมีโรงอบไล่ความชื้นข้าวจำกัด แต่ขบวนการส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็นำมาขายให้โรงสีทันที ทำให้โรงสีรับภาระตรงนี้ไม่ไหว นอกจากนี้ตามโรงสีหลายแห่งมีข้าวจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลเก่าเหลือค้างอยู่มาก จึงยังไม่กล้ารับซื้อข้าวใหม่ปีนี้เข้ามาอีกด้วย

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

## รมว.พาณิชย์ เผยยุทธศาสตร์ 4 พืชเศรษฐกิจเสร็จทุกมิติแล้ว เน้นจัดสัดส่วนพ.เพาะปลูก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ำมันว่า ที่ประชุมฯ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิด โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1.ระยะเร่งด่วน 2.ระยะสั้น 1-3 ปี 3.ระยะกลาง 3-5 ปี และ 4.ระยะยาว 12 ปี

ในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนระหว่างอุปสงค์และอุปทานของพืชแต่ละชนิด การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม การวิจัยเรื่องการเพิ่มมูลค่าและความต้องการของตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ว่าพืชชนิดใดที่ไทยมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

"เดิมพืชเศรษฐกิจไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์เลย วันนี้มีการทำยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจค่อนข้างจะสมบูรณ์ในทุกมิติ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะนำเสนอยุทธศาสตร์นี้ต่อ กรอ. และจากนั้นจะนำเข้าไปประชุม ครม.ต่อไป...วันนี้ยังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องงบประมาณที่จะใช้ คณะทำงานแต่ละชุดจะนำแผนยุทธศาสตร์กลับไปจัดทำ Action Plan อีกทีหลังจากนี้จึงจะเห็นภาพชัดเจนว่าจะใช้เงินเท่าใด" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ในส่วนของอ้อยจะมีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนระหว่างการผลิตเป็นน้ำตาลทรายกับการผลิตเป็นเอทานอล รวมถึงการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่ชัดเจน การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 10 ล้านไร่ ผลผลิตปีละ 100 ล้านตัน และผลิตน้ำตาลทรายได้ 10 ล้านตัน แต่ตามแผนยุทธศาสตร์ในปี 2569 มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 16 ล้านไร่

ผลผลิตเพิ่มเป็นปีละ 180 ล้านตัน และผลิตน้ำตาลทรายได้ 20 ล้านตัน ขณะเดียวกันจะสามารถเพิ่มการผลิตเอทานอลได้มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจากปีละ 2 แสนล้านบาทเป็น 4.5 แสนล้านบาท

ขณะที่ปาล์มน้ำมันตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ผลิตหลักในอาเซียน และพัฒนาวัสดุที่เหลือใช้จากปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 4.5 ล้านไร่ และเพิ่มเป็น 7.5 ล้านไร่ในปี 2569 โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2.5 แสนไร่ ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเพิ่มคุณภาพผลผลิตจากเดิมที่มีปริมาณน้ำมันอยู่ที่ 18% เป็น 20% และปริมาณการผลิตต่อไร่จาก 3.2 ตัน เพิ่มเป็น 3.5 ตัน สำหรับบ่มสำหรับหลังจะมีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มมูลค่าการผลิตที่มีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 8 ล้านไร่ และจะเพิ่มเป็น 8.5 ล้านไร่ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นจะมุ่งเน้นที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และส่งเสริมเกษตรกรให้มีการร่วมตัวเป็นสหกรณ์การเกษตร กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมจากเดิม 7 ล้านไร่เป็น 7.4 ล้านไร่ โดยจะเพิ่มคุณภาพผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **หวังจีนซื้อข้าวหอมมะลิเพิ่มดันราคา**

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าหลังจากที่รัฐบาลเริ่มโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิจากยู้งฉางของเกษตรกรในภาคเหนือและอีสานเมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา และการดำเนินโครงการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีเพื่อเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต 2557/58 ตามคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) แต่สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดล่าสุดยังทรงตัว โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า(ความชื้น 5%) เฉลี่ยที่ตันละ 8,200 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 16,500 บาท ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางเยือนจีน สัปดาห์หน้า โดยจะหารือกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนำเข้าข้าวของจีน (คอฟโก) เชิญชวนให้จีนซื้อข้าวหอมมะลิจากไทย เพื่อลดปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดประมาณ 6 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 4 ล้านตันข้าวสาร

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าราคาข้าวจะตอบรับกับมาตรการพยุงราคาของรัฐบาลหรือไม่ แต่ยอมรับว่าสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกโดยเฉพาะหอมมะลิน่าเป็นห่วง เพราะสภาพอากาศที่ฝนตกทุกวันทำให้ข้าวมีความชื้นสูงและไม่สามารถนำเก็บบนยู้งฉางได้ ส่งผลให้ชาวนาไม่มีทางเลือกต้องขายข้าวในราคาต่ำ ขณะที่ผู้ส่งออกขนข้าวขึ้นเรือลำบากทำให้การซื้อข้าวเพื่อส่งมอบชะงักงัน

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในวันที่ 5 พ.ย. จะหารือกับกรมการค้าภายในถึงแนวทางการชดเชยดอกเบี้ยกรณีโรงสีเก็บสต็อกข้าวให้รัฐ โดยเงื่อนไขที่ต้องปรับปรุง เช่น หลักฐานการซื้อข้าวจากชาวนา เดิมต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรประกอบการขอชดเชยดอกเบี้ยนั้นขอให้ยกเลิก คงเหลือเพียงสำเนาบัตรประชาชนชาวนาและใบแสดงการซื้อขายระหว่างโรงสีกับชาวนา เพราะเมื่อรัฐไม่มีโครงการพยุงราคาที่ชัดเจนทำให้ชาวนาไม่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรจึงไม่มีหลักฐาน นอกจากนี้ ขอให้ทำความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยกู้ให้โรงสี ในเงื่อนไขให้ตรงกับที่รัฐบาลกำหนด เช่น การสต็อกข้าวนาน 3-6 เดือน จะมีวิธีการตรวจสอบสต็อกอย่างไร ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบัน แนวโน้มยังทรงตัวในระดับต่ำ เพราะปริมาณความต้องการน้อย ซึ่งสวนทางกับปริมาณการส่งออกข้าวที่เฉลี่ยมีสูงถึงเดือนละ 9 แสนตัน หากเป็นเช่นนี้ มีแนวโน้มว่าราคาข้าวจะลดลงอย่างน่าเป็นห่วง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุม ครม. เกี่ยวกับสต็อกข้าวคงเหลือของรัฐ ซึ่งหลังจากที่มีการดำเนินการปิดบัญชีรัฐบาลจะเสนอไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขายข้าวในสต็อกออกไป

กรม.ยังได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเป้าหมายการเก็บสต็อกข้าวเปลือก ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้เก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 จากเดิม 2 ล้านตัน เป็น 6 ล้านตันหรือปรับเพิ่มอีกจำนวน 4 ล้านตัน เนื่องจากมีผู้ประกอบการค้าข้าวสมัครเข้าร่วมโครงการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

## ตั้ง กก. สอบทุจริตข้าวถุงยุค 'ปู' ประธานบอร์ด 'อคส.' ซัดเส้น 1 เดือนรู้ผล

นางจินตนา ชัยวรรณภา การ ประธานคณะกรรมการองค์ การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิด เผยถึงผลการ ตรวจสอบการทุจริตโครงการการผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ว่า หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ที่มีนายสมชาติ สร้อยทอง อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น และนำเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริ กัลยะ รมว.พาณิชย์ ไปแล้วนั้น ล่าสุดได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย โดย มีตัวแทนจากบอร์ด อคส. กรมบัญชีกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อสอบวินัยเจ้าหน้าที่ อคส.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เรื่องดังกล่าวแล้ว

"ผลสอบของคณะกรรมการฯ ชี้มูลว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายราย ทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาปรับปรุงและผลิต ข้าวถุง 6 ราย และเจ้าหน้าที่ อคส.ตั้งแต่ระดับสูงลงไปอีกประมาณ 10 ราย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยจะต้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการชุดท่านสมชาติชี้มูลมา ถ้าพบว่าคน อคส.ผิดจริง นอกจากจะมีความผิด ทางอาญา ทางแพ่งแล้ว ยังจะ มีความผิดทางวินัย โดยการยก ยกทรัพย์สินของหลวงถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษให้ออกสถานเดียว เพื่อไม่ให้เป็นการเยี่ยงอย่าง" นางจินตนา กล่าว

ส่วนผู้บริหาร อคส. 1 ราย ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการผลิตข้าวถุง และถูกสั่งพักงานไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ทำงานอย่างเป็นอิสระ และไม่ต้องขอให้ผู้บริหารรายนี้ครอบงำเจ้าหน้าที่ อคส.รายอื่นๆ หรือบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องเชิญมาให้ปากคำเช่นกัน เพื่อให้ความเป็นธรรม เพราะ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าผู้บริหารรายดังกล่าวมีความผิดจริงหรือไม่ ทั้งนี้ ได้สั่งการคณะกรรมการตรวจสอบวินัย ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด คาดว่าภายใน 1 เดือนน่าจะทราบผล

สำหรับการตรวจสอบดังกล่าว เกิดขึ้นจากที่นายยรรยง พวงราช อดีต รมช.พาณิชย์ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงของ อคส. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.2556 ที่ระบุว่ามีการลักลอบเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ปรับปรุง และบรรจุข้าวถุง อีกทั้งยังมีข้าวบางส่วนหายไปจากสต็อกรัฐบาลระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ นายชन्द्र ปกรณ์ วงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการ อคส.ขณะนั้น ระบุว่า อคส.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน ซึ่งผลการ ตรวจสอบพบว่า ข้าวสารจำนวนหนึ่งที่พรรคฝ่ายค้านระบุว่าหายไปจากคลังสินค้ากลางที่รัฐฝากเก็บข้าวสารไว้ ไม่ เป็นความจริง เพราะได้เบิกจ่ายออกจากคลังแบบเกินจำนวนที่อนุมัติ เพื่อนำไปทำเป็นสต็อกสำรอง (บัฟ เฟอร์ สต็อก) เก็บไว้ขายให้ประชา ชน และข้าวดังกล่าวอยู่ในความดูแลของผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## TDRi ขึ้นนโยบายจำนำข้าวล้มเหลว เผยผลวิจัย 3 ปีใช้เงินเกือบล้านลบ. ได้ไม่คุ้มเสีย

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) เปิดเผยถึง งานวิจัยเรื่องการคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด ถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับความเสียหายใน โครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 54-57 พบว่าเป็นโครงการแทรกแซงตลาดข้าวไทยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดย รัฐบาลใช้เงินในโครงการดังกล่าวไปถึง 9.8 แสนล้านบาท มีการรับซื้อข้าวทั้งสิ้น 54.4 ล้านตัน หรือคิดเป็น 53% ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีชาวนาร่วมโครงการมากที่สุด 1.77-1.78 ล้านราย จากชาวนา 3.5-3.6 ล้านรายทั่ว ประเทศ ในช่วงฤดูการผลิตปี 55/56 และมีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 826 แห่ง โกดัง 1,685 แห่ง มีผู้ตรวจข้าว 20 คน

สำหรับการตีราคาสต็อกข้าวสิ้นสุด ณ 31 ต.ค.57 พบว่ามีข้าวในสต็อกถึง 85% ที่คุณภาพต่ำกว่า มาตรฐาน และทำให้รัฐบาลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวอยู่ที่ 6.6 แสนล้านบาท ซึ่งหากประเมินปริมาณข้าว คงเหลือในสต็อก 17 ล้านตัน ว่าจะขายหมดภายใน 10 ปี จะทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 9.6 แสนล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นราว 3 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ นโยบายรับจำนำข้าวยังก่อให้เกิดต้นทุนและความเสียหายต่อสังคมมากกว่าเกิดประโยชน์ต่อ ชาวนาและผู้บริโภคคิดเป็นมูลค่า 1.23 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันยังพบว่าชาวนาในโครงการมีรายได้ทางตรง

เพิ่มขึ้น 2.96 แสนล้านบาท แต่เมื่อรวมประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการแล้วจะอยู่ที่ 5.61 แสนล้านบาท โดยประโยชน์ส่วนใหญ่ของโครงการนี้จะตกอยู่กับชาวนารายกลางและรายใหญ่มากกว่าชาวนารายเล็กที่ยากจน

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า โครงการรับจำนำข้าวมีค่าเช่าทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 5.85 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ของ GDP เกษตร จึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงทุนเพื่อแสวงหากำไรพิเศษนี้เป็นการถลุงทรัพยากรที่แท้จริงของประเทศ และส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุนปลูกข้าวที่แพงขึ้น, การใช้น้ำชลประทานมากกว่าแผนการจ่ายน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำแล้งในปีนี้ และการเก็บข้าวไว้โกดังจนเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น

นายนิพนธ์ ยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวมีความล้มเหลวของนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากรัฐบาลใช้นโยบายหาเสียงโดยไม่รับผิดชอบ ไม่คำนึงถึงภาระงบประมาณและภาระขาดทุนที่จะกลายเป็นหนี้สาธารณะ เป็นนโยบายผูกขาดการซื้อข้าว และการส่งออกข้าว ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยลดลงจนเสียหายมูลค่าการส่งออก 2 ปี ผู้ซื้อไม่ไว้วางใจผู้ส่งออกบางราย รวมถึงมีการทุจริตในเกือบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการระบายข้าว

ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อว่าในระยะต่อไปจะมีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวรอบที่ 3 เกิดขึ้นอีก หากมีการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ยังติดกับการจำนำข้าว ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่ควรปล่อยให้โครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก เพราะถือเป็นความเสียหายกับประเทศอย่าง

สำหรับแนวทางทางป้องกันไม่ให้นโยบายแทรกแซงตลาดจากการใช้เงินแบบไม่จำกัดงบประมาณจนสร้างความเสียหายนี้ คือ การแก้ไขกฎหมาย เช่น การกำหนดให้พรรคการเมืองที่หาเสียงต้องแจกแจงภาระค่าใช้จ่ายและที่มาของเงินที่ได้, กำหนดให้พรรคที่ชนะเลือกตั้งต้องเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายพิเศษต่อรัฐสภาเป็นรายปี, กำหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยบัญชีการเงินและผลการดำเนินงานของโครงการต่อรัฐสภาก่อนเสนอร่างงบประมาณปีใหม่, การแก้ไขกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลหากปกปิดมีความผิด รวมถึงการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำกัดอำนาจรัฐในการแทรกแซงตลาด อาจให้อยู่ 10% ของปริมาณข้าวในประเทศ

นอกจากนี้ ให้มีการจัดทำรายงานอิสระเรื่องผลกระทบและบทเรียนจากโครงการรับจำนำข้าว เพื่อสรุปเป็นบทเรียนสำหรับประชาชน และการแปลงภาระขาดทุนให้เป็นหนี้การคลัง หลังจากการตรวจสอบสต็อกและจัดทำบัญชีรวมเสร็จสิ้น โดยรัฐบาลควรออกพันธบัตรเพื่อหาเงินชำระหนี้ และจัดทำแผนการชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย รวมถึงกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ซึ่งเห็นว่ารัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรดำเนินการในส่วนนี้ และกำหนดแนวทางการระบายข้าวในสต็อก เช่น ขจัดข้าวเสื่อมสภาพ หรือบริจาคข้าวให้โครงการอาหารโลก 30-50% เพื่อลดสต็อกข้าวไม่ให้เป็นภาระ

"ไม่เห็นถึงความเหมาะสมที่จะนำข้าวเสื่อมสภาพไปผลิตเป็นเอทานอล เพราะการเอาข้าวไปทำเอทานอลจะได้พลังงานคืนกลับมา น้อยมาก แต่ต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากในการแปรรูป ซึ่งจะกลายเป็นภาระต้นทุน สุดท้ายก็จะส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนในที่สุด" นายนิพนธ์ กล่าว

ด้านนายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI เปิดเผยว่า ข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากชาวนาที่ยากจน ดังนั้นการแทรกแซงราคาข้าวจึงไม่เป็นประโยชน์กับชาวนาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยยอมรับว่ารัฐบาลมีเหตุผลที่เพียงพอในการเข้าแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรเพื่อผลักดันราคาให้ปรับสูงขึ้น แต่ก็มีอีกหลายเหตุผลที่รัฐบาลไม่ควรเข้าไปดำเนินการในส่วนนี้ เช่น สินค้าเกษตรส่งออกและนำเข้า เพราะมีกลไกการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกอยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังห้ามแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ผ่านโครงการรับจำนำสำหรับผลผลิตที่เน่าเสียง่าย เช่น หอมแดง ที่จะเน่าเสียภายใน 3 สัปดาห์ แต่การผลักดันให้เกิดการจำนำในส่วนนี้ เกิดจากนักการเมืองสมองใสที่ดำเนินการแบบคิดเอาแต่ได้

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**



## กรมชลฯ ออกประกาศดส่งน้ำปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและนาปรังในลุ่มน้ำแม่กลอง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ออกประกาศ เรื่อง ดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรัง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง หลังพบว่าปริมาณน้ำต้นทุนใน เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพฝนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 2 พ.ย. 57 พบว่าปริมาณ ฝนที่ตกในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของลุ่มน้ำแม่กลอง อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 19 ส่งผลให้มี ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณค่อนข้างน้อย ประกอบกับในช่วงหน้าฝน เขื่อนทั้ง 2 แห่ง นี้ ยังต้องระบายน้ำเพื่อเสริมน้ำฝนให้กับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ปี 2557 ด้วย จึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง อย่างต่อเนื่อง

จากการวิเคราะห์สภาพน้ำต้นทุน และข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลการคาดการณ์ ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้การได้ ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 จากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิ ราลงกรณ จะมีอยู่รวมกันประมาณ 4,975 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในจำนวนนี้ ต้องสำรองปริมาณน้ำส่วนหนึ่ง ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ไว้ใช้ใน ช่วงต้นฤดูฝนปี 2558 สำหรับการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบ นิเวศน์ รวมถึงการเพาะปลูกพืชฤดูฝนที่เกษตรกรสามารถทำการปลูกพืชได้อย่างมั่นคงทั้งลุ่มน้ำ ทำให้คงเหลือ ปริมาณน้ำเพียง 1,975 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สามารถนำมาใช้ได้ตลอดในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 โดยแยกเป็นการใช้น้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และอื่นๆ รวมกัน ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร (พืชไร่ - พืชผัก ที่ใช้น้ำน้อย) ประมาณ 475 ล้านลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น เพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ ตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2557/2558 ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปี 2558 กรมชลประทาน จึงจำเป็นต้องดส่งน้ำเพื่อ การทำนาปีต่อเนื่องและนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ลุ่ม น้ำแม่กลอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

oo

## เวียดนาม

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมา อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากไม่มี คำสั่งซื้อใหม่ๆเข้ามา ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีอย่างจำกัด โดยในขณะที่ผู้ส่งออกต่างมุ่งไปที่การเร่งส่งมอบข้าว ตามสัญญารัฐบาลต่อรัฐบาลที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่ เมื่อสัปดาห์ก่อนราคาอยู่ที่ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ขณะนี้ผู้ส่งออกมีเวลาในการส่งมอบข้าวจำนวน 200,000 ตัน ให้แก่ฟิลิปปินส์ไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค. นี้ และยังมีภาระส่งมอบข้าวอีก 200,000 ตัน ให้แก่อินโดนีเซียด้วย ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวในเขตที่รายลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินไปประมาณ 40% แล้ว แต่ปริมาณข้าวยังไม่มากพอที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาข้าวในตลาด

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-6 พ.ย. 2557 มีจำนวน 98,513 ตัน มูลค่า 43.657 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 75.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 78.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 56,062 ตัน มูลค่า 24.44 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 พ.ย. 2557 มีจำนวน 5.458 ล้านตัน มูลค่า 2.381 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 5.7% และมูลค่าลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 5.79 ล้านตัน มูลค่า 2.49 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

## เมียนมาร์

รัฐบาลเมียนมาร์กำลังวางแผนที่จะใช้มาตรการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงในเดือนหน้าในราคาที่สูงกว่าตลาดเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ราคาข้าวในช่วงต้นฤดูตกต่ำลง โดยจะมีการรับซื้อข้าวผ่านทางคณะกรรมการกำกับดูแลการสำรองข้าวแห่งชาติ (The National Rice Reserve Supervisory Committee; NRRSC) ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ สหพันธ์ข้าวพม่า และสมาคมสหกรณ์กลาง

ทั้งนี้ สมาคมชาวนาเมียนมาร์ (The Myanmar Farmers Association; MFA) ระบุว่า คณะกรรมการวางแผนที่จะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาประมาณ 350,000 จ๊าดต่อ 2.5 ตัน หรือประมาณ 136 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งคาดว่าจะคุ้มกับต้นทุนการทำนาของเกษตรกร โดยในขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดอยู่ที่ประมาณ 300,000 จ๊าดต่อ 2.5 ตัน หรือประมาณ 116 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งลดลง 25% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

มีรายงานว่า บริษัท Mitsui & Co., Ltd. ของญี่ปุ่นจะตั้งบริษัทร่วมกับ Myanmar Agribusiness Public Corp. (MAPCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการรวบรวม แปรรูปและจำหน่ายข้าวของเมียนมาร์ ในการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการปลูกข้าวที่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งทั้งสองบริษัทมีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2013 โดย Mitsui ตั้งเป้าขยายการส่งออกข้าวจากประเทศดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องมีการยกระดับคุณภาพดินเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ปุ๋ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเริ่มการจำหน่ายตั้งแต่ประมาณครึ่งหลังของปี 2015 ทั้งนี้ Mitsui ได้เริ่มส่งออกข้าวจากเมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2012 และคาดว่าจะในปี 2014 จะส่งไปยังญี่ปุ่นกว่า 10,000 ตันด้วย

ที่มา [Oryza.com](#) และหนังสือพิมพ์ [Nikkei](#)

## อินโดนีเซีย

ประธานาธิบดี Joko “Jokowi” Widodo ได้ประกาศในระหว่างการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานที่เขต Watang Sidenreng ว่า รัฐบาลตั้งเป้าที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ และงดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศให้ได้ภายใน 2 ปีข้างหน้า โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะปรับปรุงระบบชลประทานให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถส่งน้ำไปยังไร่นาได้มากขึ้น โดยจะมีการสร้างเขื่อนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบชลประทานของประเทศ โดยตั้งเป้าจะพัฒนาและสร้างเขื่อนทั่วประเทศประมาณ 25-30 เขื่อน โดยในปี 2015 ตั้งเป้าไว้ 11 เขื่อนคิดเป็นมูลค่าโครงการกว่า 656 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะจัดหาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกรด้วย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Agency; BRS) รายงานว่า ในปี 2014 นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกของอินโดนีเซียจะมีประมาณ 70.61 ล้านตัน ลดลง 0.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 71.28 ล้านตันของปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากในปีนี้มีพื้นที่เพาะปลูกในเขต Java ลดลง และปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2013/14 อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 58.27 ล้านตัน หรือประมาณ 36 ล้านตันข้าวสาร และจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2013 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](#)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (the Philippines Statistics Authority; PSA) รายงานว่า อัตราการบริโภคข้าวของประชากรฟิลิปปินส์เมื่อปี 2013 ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 116.5 ก.ก.ต่อคนต่อปี ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี 2006 ซึ่งตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิตข้าวที่ฟิลิปปินส์ผลิตได้ โดยในปี 2013 ปริมาณผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อประชากรอยู่ที่ 123.9 ก.ก.ต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2006

ที่มา [Oryza.com](#)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศเปิดประมุลนำเข้าข้าวในวันที่ 14 พ.ย. นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวจากแหล่งใดก็ได้ (global quota) จำนวนรวม 33,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain) 3 ล็อตๆ ละ 7,000 ตัน 2 ล็อต และ 6,000 ตัน 1 ล็อต กำหนดส่งมอบ 20 ธ.ค. 2557-31 ม.ค. 2558 และข้าวสารเมล็ดกลาง (non-glutinous milled medium grain) จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบ 25 ธ.ค. 2557-25 ม.ค. 2558

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

มีรายงานว่า หน่วยงานศุลกากรของเขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang ทางตอนใต้ของจีนได้จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าข้าวจากเวียดนามจำนวนกว่า 3,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านหยวนหรือประมาณ 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่าภาษีที่ต้องชำระประมาณ 7 ล้านหยวน ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของทางการจีนสามารถจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าข้าวได้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวชายแดนที่ติดกับเวียดนาม ซึ่งมีความพยายามของกลุ่มที่จะลักลอบนำเข้าข้าวเข้ามายังเขตปกครองตนเอง Guangxi ซึ่งข้าวดังกล่าวซื้อมาจากเวียดนาม

ทั้งนี้ หน่วยงานศุลกากรของ Nanning ได้รับทราบเบาะแสเมื่อช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่จนสามารถจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าข้าวได้ในที่สุด ในปีนี้ หน่วยงานศุลกากรของ Nanning สามารถจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าข้าวได้แล้ว 5 กลุ่ม โดยมีข้าวที่เป็นของกลางประมาณ 50,000 ตัน มูลค่ากว่า 300 ล้านหยวน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) ในแคว้นทางภาคเหนือ เช่น Punjab, Haryana, Rajasthan, western Uttar Pradesh กำลังดำเนินไปและคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนนี้ ส่วนในแคว้นอื่นคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนหน้าโดยผลผลิตต่อพื้นที่ของปีนี้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้

สำหรับโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2014/15 ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมานั้น ณ วันที่ 31 ต.ค. สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 6.9 ล้านตัน ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานี้ ทั้งนี้เนื่องจากในปีนี้นักเกษตรบางส่วนได้หันไปเพาะปลูกข้าวบาสมัติสายพันธุ์ PUSA Basmati 1509

รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop ในปี 2014/15 ไว้ที่ 30.05 ล้านตัน โดยในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมารัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 26.65 ล้านตันเท่านั้น จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 32.06 ล้านตัน ซึ่งการที่รัฐบาลจะจัดหาข้าวได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับภาวะราคาข้าวในตลาดในช่วงนั้นๆ ซึ่งวงการค้าข้าวคาดว่า มีแนวโน้มที่รัฐบาลจะจัดหาข้าวได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ทางด้านการส่งออกนั้น ในปี 2013/14 (ก.ย.-ต.ค.) USDA ได้ปรับประมาณการส่งออกข้าวของอินเดียเป็น 10.3 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากจากความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้นของตลาดแอฟริกาและตะวันออกกลาง

สำหรับการส่งออกข้าวในปีปฏิทินของปี 2014 นี้ ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) อินเดียส่งออกข้าวแล้วประมาณ 7.9 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานี้ โดยการส่งออกในช่วงตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมานี้ เริ่มชะลอตัวลง เพราะปัญหาด้านราคาข้าวในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งความต้องการข้าวจากตลาดแอฟริกาลดลงเพราะปัญหาการระบาดของเชื้ออีโบล่า นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกับประเทศปากีสถาน เมียนมาร์ และไทยด้วย ซึ่งจากการที่ภาวะการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้าย (ต.ต.-ธ.ค.) ชะลอตัวลงนี้ จึงคาดว่าใน

ปี 2014 นี้ (ม.ค.-ธ.ค.) อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน ส่วนในปีหน้า (2014/15) คาดว่าจะส่งออก ลดลงเหลือ 8.7 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีจำกัด ประกอบกับมีการแข่งขันที่รุนแรงกับ ประเทศคู่แข่ง

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ปากีสถาน

ปากีสถานกำลังหาทางที่จะขอเพิ่มโควตาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนเป็น 750,000 ตัน จากปัจจุบันที่ได้ โควตา 500,000 ตัน โดยได้มีการทำหนังสือถึงสำนักงานพัฒนาการค้าปากีสถาน (The Trade Development Authority of Pakistan; TDAP) และสถานทูตปากีสถานในประเทศจีนเพื่อให้ช่วยผลักดันข้อเสนอดังกล่าวในช่วงที่ นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางไปประชุมที่ประเทศจีน

ผู้ส่งออกปากีสถานระบุว่า ข้าวจากปากีสถานได้รับการยอมรับจากผู้นำข้าวของจีนมากและมีความ ต้องการที่จะนำเข้าข้าวจากปากีสถานเพิ่มขึ้นแต่ติดปัญหาที่โควตานำเข้าจากปากีสถานมีจำกัด ดังนั้นผู้ส่งออกจึง ต้องการให้ทางการปากีสถานเจรจากับจีนเพื่อขอให้เพิ่มโควตานำเข้าข้าวบาสมาดิจจากปากีสถานด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อิรัก

กระทรวงพาณิชย์อิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ประกาศผลการประมูล (Re-tender) ซื้อ ข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา (เลื่อนมาจากวันที่ 27 ต.ค.) โดยตกลงซื้อข้าวจำนวน 170,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากไทยจำนวนรวม 80,000 ตัน ในราคา 489.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free Out จาก บริษัท Olam International ซื้อข้าวจากอุรุกวัยจำนวนรวม 60,000 ตัน ในราคา 661 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free Out จากบริษัท SAIF International และข้าวจากบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 663 เหรียญสหรัฐต่อ ตัน CIF Liner Out จากบริษัท Mesopotamia

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการค้าของอิรัก ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าว (Re-tender) จำนวน อย่างน้อย 30,000 ตัน (ครั้งที่ 10 ของปี 2557) ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าว เมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อุรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 20 พ.ย. นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2014 นี้ คาดว่าอาร์เจนตินาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 2015 คาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 580,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในปี 2014 คาดว่าจะมีปริมาณลดลง โดย USDA คาดว่าในปี 2013/14 นี้ (เม.ย.-มี.ค) อาร์เจน ตินาจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.462 ล้านตัน หรือประมาณ 950,000 ตันข้าวสาร ลดลง 6% เมื่อเทียบกับใน ปี 2012/13 เพราะพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีก่อน สำหรับในปี 2014/15 นั้น คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวน 1.5 ล้านตัน หรือประมาณ 975,000 ตัน

กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในช่วง 8 เดือน แรกของปีนี้ มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 431,897 ตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดย ในเดือน ส.ค. มีการส่งออกจำนวน 26,849 ตัน ลดลง 42% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 57% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ส.ค. ประกอบด้วย ประเทศเซเนกัลซึ่งมีการ ส่งข้าวไปจำนวน 14,335 ตัน บราซิลจำนวน 4,991 ตัน และโบลิเวียจำนวน 4,302 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)